

TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Thông điệp Ridvan 2023

Gửi quý đạo hữu Baha'i trên Thế giới

Quý Bạn hữu yêu thương,

Chúng tôi cảm nhận niềm vui tốt cùng khi viết cho một cộng đồng với ý chí và quyết tâm cao phù hợp với sứ mệnh cao cả của nó. Thật to lớn, thật lớn lao biết bao tình yêu của chúng tôi dành cho quý bạn hữu, và tinh thần chúng tôi bay bổng lên nhường nào khi thấy sự nỗ lực chân thành và tận tụy của các bạn để sống một cuộc đời được định hình theo Giáo lý của Đức Baha'u'llah và mang dòng sinh thủy của Mặc Khải Ngài tới cho một thế giới đang khát cháy. Ý thức mạnh mẽ về mục đích của bạn là rõ ràng. Việc phát triển và củng cố, hành động xã hội, sự tham gia vào các cuộc tọa đàm xã hội đang diễn tiến nhanh chóng, và sự gắn kết tự nhiên của những lĩnh vực này ở cấp độ cụm đang hiển hiện hơn bao giờ hết. Không nơi đâu điều này rõ rệt hơn là những nơi có số lượng không ngừng gia tăng đang tham gia vào một loạt các nỗ lực, mỗi nỗ lực là một phương tiện để giải phóng sức mạnh xây dựng xã hội của Chánh Đạo.

Trong mười hai tháng đã trôi qua kể từ khi bắt đầu Kế hoạch Chín năm, chúng tôi vui mừng thấy được sự nghiệp tâm linh toàn cầu này đã truyền cảm hứng, thúc đẩy quý bạn hữu và tạo động lực cho những mảng hành động cụ thể như thế nào. Trọng tâm trước mắt là triển khai các kế hoạch để đảm bảo rằng mỗi quốc gia và mỗi vùng phải có ít nhất một cụm đã vượt qua cột mốc thứ ba: nơi có số lượng lớn người dân làm việc cùng nhau và đóng góp vào đời sống của một cộng đồng sinh động. Tuy nhiên, ý thức rằng mục tiêu cho giai đoạn hai năm này là thiết lập một chương trình phát triển sâu rộng ở mọi cụm trên thế giới, các tín đồ cũng đã bắt đầu mở ra các cụm mới với Chánh Đạo cũng như tăng cường nỗ lực của họ ở những nơi đang có chương trình phát triển. Với nhận thức sâu sắc về cơ hội cho sự xuất hiện của những người xung phong truyền giáo ở mọi nơi trên thế giới – nhiều tâm hồn hiến dâng đang cân nhắc cách họ có thể nắm lấy cơ hội này, nhiều người khác đã đảm nhận các vị trí không chỉ trong nước mà ngày càng tăng trên phạm vi quốc tế. Như chúng tôi hy vọng, đây là một trong những cách tinh thần hỗ trợ lẫn nhau đang được các bạn hữu ở khắp nơi thể hiện. Các cộng đồng với sức mạnh đã được xây dựng đã tự cam kết hỗ trợ tiến trình đang diễn ra ở một nơi khác – ở một cụm, khu vực, quốc gia hay thậm chí ở lục địa khác – và các

phương tiện sáng tạo cũng được tìm ra cho sự khích lệ từ xa và cho phép kinh nghiệm được chia sẻ trực tiếp. Trong khi đó, cách căn bản nhằm tổng hợp những học hỏi trong một cụm, để có thể hỗ trợ cho các kế hoạch tại địa phương và nơi khác, cũng được áp dụng rộng rãi. Chúng tôi hài lòng khi thấy có sự chú tâm đặc biệt tới việc học cách nâng cao chất lượng trải nghiệm giáo dục do Viện Đào tạo cung cấp. Khi quá trình của Viện bén rễ trong một cộng đồng, hiệu lực của nó sẽ rất ấn tượng. Chẳng hạn, khi chứng kiến những trung tâm hoạt động mạnh mẽ nơi cư dân xem Viện Đào tạo là công cụ hữu hiệu của họ: một công cụ họ nhận trách nhiệm chính cho sự phát triển lành mạnh của nó. Biết rõ rằng cánh cửa của Chánh Đạo luôn rộng mở, các tín đồ đang học cách động viên những người đã sẵn sàng bước vào. Việc đồng hành với những linh hồn như vậy và giúp họ bước qua ngưỡng cửa là một đặc ân và niềm vui đặc biệt; ở mỗi bối cảnh văn hóa đều còn nhiều điều cần học về những xung lực làm nên khoảnh khắc cộng hưởng giữa việc chấp nhận và mong muốn tham gia. Nhưng đó không phải là tất cả. Dù ở nhiều cụm, nỗ lực đóng góp vào quá trình biến cải xã hội vẫn còn ở giai đoạn tiên khởi, các Hội đồng Tinh thần Quốc gia, với sự hỗ trợ tận tình hơn bao giờ hết từ các Cố vấn, đang tích cực học hỏi thêm về cách những nỗ lực này nổi lên từ quá trình xây dựng cộng đồng. Các cuộc thảo luận về xã hội và thịnh vượng vật chất của dân chúng đang được nuôi dưỡng trong các nhóm gia đình và cộng đồng, cùng lúc đó các bạn hữu cũng tìm cách tham gia vào những cuộc tọa đàm có ý nghĩa đang mở ra trong môi trường xung quanh họ.

Giữa tất cả những gì chúng tôi đã mô tả, hành động của thanh niên tỏa sáng rực rỡ. Vượt xa việc chỉ là người chịu ảnh hưởng một cách thụ động – dù ảnh hưởng đó lành tính hay ngược lại – họ đã chứng tỏ bản thân là những nhân vật chính can đảm và sáng suốt của Kế hoạch. Nơi mà cộng đồng nhìn nhận họ theo cách này và tạo điều kiện cho họ tiến bộ, thanh niên đã vượt xa sự tin tưởng được trao cho họ. Họ đang truyền bá Chánh Đạo cho bạn bè của mình và biến việc phụng sự thành nền tảng cho tình bạn mang ý nghĩa lớn hơn. Việc phụng sự thường là giáo dục những em nhỏ tuổi hơn – không chỉ cung cấp cho các em giáo dục về đạo đức và tâm linh, mà còn thường xuyên hỗ trợ các em trong quá trình học tập ở trường. Mang trong mình trọng trách thiêng liêng là tăng cường quá trình của viện, thanh niên Baha'i đang hoàn thành những hy vọng ấp ủ của chúng tôi.

Bối cảnh cho tất cả những nỗ lực này là một thời đại bất ổn sâu sắc. Có sự công nhận rộng rãi rằng các cấu trúc xã hội ngày nay không được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của nhân loại trước những gian khổ hiện tại. Phần lớn những gì được nhiều người cho là chắc chắn và không thể lay chuyển nay lại đang bị nghi ngờ, và sự rối ren nó tạo ra đang dẫn tới niềm khao khát về một tầm nhìn thống nhất. Dàn hợp xướng những tiếng nói ủng hộ sự thống nhất, bình đẳng và công bằng cho thấy có bao nhiêu

người cùng chia sẻ những khát vọng này cho xã hội của họ. Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên với một tín đồ của Đấng Phúc Mỹ về việc các tâm hồn nên khao khát những lý tưởng tâm linh mà Ngài đã đề ra. Dù vậy, chúng tôi thấy rõ ràng là, trong một năm mà những triển vọng cho sự tiến bộ chung của nhân loại hiếm có thể u ám hơn, ánh sáng của Chánh đạo vẫn tỏa sáng rực rỡ một cách đáng kinh ngạc ở hơn mười nghìn hội nghị, tập trung vào phương tiện thúc đẩy những lý tưởng như thế, với sự tham dự của gần một triệu rưỡi người. Tầm nhìn của Đức Baha'u'llah, và lời Ngài kêu gọi nhân loại hãy đoàn kết hành động vì sự tiến bộ của thế giới, là trung tâm mà các thành phần đa dạng của xã hội háo hức xoay quanh – và không có gì ngạc nhiên, như Đức Abdul-Baha đã giải thích, "Mọi cộng đồng trên thế giới đều sẽ tìm thấy trong những Giáo lý Thiên thiêng này cách hiện thực hóa những khát vọng cao cả nhất của mình." Một số người chúc phúc cho nhân loại ban đầu có thể thấy thu hút đến với cộng đồng Baha'i như một nơi nương náu, một nơi trú ẩn khỏi một thế giới đã bị phân cực và tê liệt. Tuy nhiên, hơn cả một nơi trú ẩn, điều họ tìm thấy là những linh hồn đồng điệu đang nỗ lực cùng nhau để tái tạo thế giới.

Nhiều điều có thể được viết ra về sự trải rộng trên phương diện địa lý của các hội nghị, về động lực phi thường chúng truyền vào Kế hoạch mới, hay những bày tỏ chân thành về niềm vui và sự nhiệt tình chúng khơi dậy nơi người tham dự. Nhưng trong vài dòng này, chúng tôi muốn hướng sự chú ý đến những biểu thị cho sự phát triển của Chánh Đạo từ các hội nghị. Chúng là phản ánh của một cộng đồng Baha'i nhìn thấy sự tương đồng thay vì sự khác biệt. Góc nhìn này khiến việc tìm hiểu Kế hoạch Chín Năm tại các cuộc họp mặt nơi mọi người đều được chào đón diễn ra một cách tự nhiên. Các bạn hữu đã cân nhắc ý nghĩa của Kế hoạch đối với xã hội của họ trong sự đồng hành của không chỉ các cá nhân và gia đình, mà cả các nhà lãnh đạo địa phương và những người có thẩm quyền. Việc mang nhiều người như vậy đến cùng một nơi đã tạo điều kiện cho một cuộc trò chuyện mang tính biến cải về sự tiến bộ xã hội và tâm linh, một cuộc trò chuyện đang mở ra trên toàn thế giới. Sự đóng góp đặc biệt mà những cuộc họp mặt – vừa cởi mở, vừa nâng cao tinh thần và có chủ đích như vậy – có thể tạo ra cho mô hình phát triển cộng đồng đang mở rộng trong một cụm là một bài học quý giá mà các cơ cấu Baha'i nên ghi nhớ cho tương lai.

Và như thế, tập thể những người trung tín bước vào năm thứ hai của Kế hoạch với góc nhìn mới mẻ và hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của những gì họ muốn đạt thành. Các hành động khi được nhìn dưới góc độ sức mạnh xây dựng xã hội chúng giải phóng, thật khác biệt làm sao! Triển vọng rộng mở này cho phép một hoạt động bền vững được nhìn nhận hơn hẳn một hành động phụng sự riêng lẻ hay chỉ là một điếm dữ liệu. Từ nơi này đến nơi khác, các sáng kiến đang được theo đuổi cho thấy một khối dân cư đang học cách ngày càng tự đảm trách việc định hướng con đường phát triển

của chính mình. Kết quả là sự biến cải về tâm linh và xã hội tự biểu hiện trong cuộc sống của một dân tộc theo nhiều cách khác nhau. Trong chuỗi Kế hoạch trước, có thể thấy điều này rõ ràng nhất qua sự thúc đẩy giáo dục tâm linh và thờ phượng tập thể. Trong chuỗi Kế hoạch mới này, cần phải gia tăng sự chú tâm đến các quá trình khác nhằm nâng cao đời sống của một cộng đồng – ví dụ, bằng cách cải thiện sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường hoặc phát huy một cách hiệu quả hơn sức mạnh của nghệ thuật. Tất nhiên, điều cần thiết để phát triển tất cả các khía cạnh bổ sung này cho một cộng đồng thịnh vượng là năng lực tham gia vào việc học tập có hệ thống trong tất cả các lĩnh vực này – năng lực rút ra những hiểu biết sâu sắc từ Giáo lý cũng như từ kho kiến thức được tích lũy của nhân loại thông qua nghiên cứu khoa học. Khi năng lực này tăng lên, nhiều điều sẽ được đạt thành trong những thập kỷ tới.

Tầm nhìn được mở rộng về việc xây dựng xã hội này mang những hàm ý sâu sắc. Mỗi cộng đồng đều đang trên con đường của riêng mình để hiện thực hóa nó. Nhưng tiến bộ ở nơi này thường có những đặc điểm chung với tiến bộ ở nơi khác. Như được nêu trong thông điệp Ridvan năm 2012, một đặc điểm là, khi năng lực tăng lên và sức mạnh của cộng đồng địa phương hoặc quốc gia nhân lên, lúc đó, vào thời điểm chín muồi, các điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện của một Mashriqu'l-Adhkár rồi sẽ được hoàn thành. Như đã nêu trong thông điệp Ridvan trước gửi các bạn, chúng tôi sẽ xác định những nơi Đền thờ Baha'i sắp được xây dựng theo định kỳ. Vào thời điểm này, chúng tôi rất vui mừng kêu gọi sự thiết lập Đền thờ địa phương ở Kanchanpur, Nepal và Mwinilunga, Zambia. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi xây dựng Đền thờ cấp quốc gia ở Canada, gần khu vực trụ sở quản trị Quốc gia Hazíratu'l-Quds lâu đời ở Toronto. Những dự án này và những dự án khác sắp được nhắc tới trong tương lai, sẽ được hưởng lợi từ sự đóng góp vào Quỹ Đền thờ của những bạn hữu trên khắp mọi miền lãnh thổ.

Ơn phước mà Đấng Chúa tể nhân từ đã chọn để ban cho những người thân yêu của Ngài thật vô hạn. Lời kêu gọi thật cao cả, viễn cảnh thật hùng vĩ. Cấp bách thay thời đại mà tất cả chúng ta đang được hiệu triệu để phụng sự. Vậy nên, thật tha thiết làm sao những lời cầu nguyện mà thay mặt quý bạn hữu, và cho những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, chúng tôi khẩn nài nơi Ngưỡng cửa của Đức Baha'u'llah.

Tòa Công Lý Quốc Tế ấn ký